

ประมวลภาพ การติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ สปก. ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนา ระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์เล็ก) มีนายประยูร ครอบงุม และคณะ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการ จัดทำศูนย์เรียนรู้การผลิต และการเลี้ยงแพะเนื้อ และติดตามความก้าวหน้าการเปิดพื้นที่ ส.ป.ก. และการ เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๓ แปลง ได้แก่ แปลง ON14 (แปลงคุณเพ็ญใจ) แปลง ON15 (แปลงทหารผ่านศึก) และแปลง AL8 (แปลงวัดเสื่อ) โดยเตรียม จะปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่แปลงรวม จำนวน 670 ไร่



นอกจากนั้น ได้ดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิต และการเลี้ยงแพะเนื้อ แบบผสมผสาน ในพื้นที่ 2.5 ไร่ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การปลูกพืชผักต่างๆ การเลี้ยงกบ เลี้ยงผึ้ง การทำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็นต้น



การไปลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สอบถามถึงความก้าวหน้าในการเปิดพื้นที่ และตัดถนน ทั้ง 3 แปลง พร้อมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเปิดแปลง



จากนั้นได้ลงพื้นที่จริง เพื่อสำรวจเส้นทางการตัดถนนผ่านแปลง พร้อมทั้งจุดที่ทำการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ รวมถึงดูสภาพพื้นที่ ที่กำหนดไว้สำหรับจัดทำแปลงหญ้า



ด้วยความคืบหน้าในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน, แหล่งน้ำ นั้น ได้ทำการตัดถนน โดยกองพันทหารช่างที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี กรมการทหารช่าง ได้ดำเนินการตัดถนนเชื่อมต่อระหว่างแปลง และทำการเปิดพื้นที่บางส่วนแล้ว



ภาพพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดทำแปลงหญ้า ที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้าไว้ล่วงหน้าแล้ว



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สนับสนุน และดำเนินการเจาะน้ำบาดาล จำนวน 3 บ่อ โดย มีความลึก 120 เมตร ระดับน้ำปกติ 68 เมตร ปริมาณน้ำ 10 ม³/ชม.



มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ย้ายเข้าอยู่ในพื้นที่แล้ว จำนวน 6 ราย และกำลังจัดทำที่ พักอาศัย และคอกสัตว์ ในพื้นที่ 2.5 ไร่ ต่อราย



ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินจัดเตรียมพื้นที่อนุเกษตรกรรม ส่วนกลาง สำหรับจัดกิจกรรมส่วนกลาง สำหรับทั้งภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ในการดำเนินการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดกาญจนบุรี มีการดำเนินการ สร้างคอกแพะ/โรงเรือนเลี้ยงแพะ และจัดทำแปลงหญ้าไปแล้วในบางส่วน โดยหลังจากนี้จะมีการส่งมอบ พันธุ์แพะ จำนวน 32 ตัว/ราย (ตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 30 ตัว) แก่เกษตรกรจำนวน 389 ราย คาดว่าจะเริ่มต้นการ ส่งมอบในเดือน ตุลาคม 2560 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560

